



ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓”
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบแรก

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยกำหนดจัดสอบคัดเลือกรอบแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การจัดสอบคัดเลือกและการประมวลผลการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบแรก ตามเอกสารแนบท้าย ๑

ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคนต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบสองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

๑.๑ นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสองทุกคน ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ ๓๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ และจะต้องมารายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตามเวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงในการรายงานตัวด้วย รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองตามเอกสารแนบท้าย ๒

๑.๒ อุปกรณ์ที่ให้นำติดตัวเข้าห้องสอบ คือ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัดที่ไม่มีตารางธาตุและสูตรคำนวณทุกชนิด ทั้งนี้ หากนำนาฬิกาเข้าห้องสอบต้องเป็นนาฬิกาข้อมือแบบเข็มที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น

๒. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง

กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน สามารถยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง โดยนักเรียนส่งหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่รับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ไปยังสถานที่ติดต่อของมหาวิทยาลัย - โรงเรียน ในโครงการ วมว. ตามเอกสารแนบท้าย ๓

๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง

การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓” ของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบสอง จะประกาศผลทาง เว็บไซต์ของโครงการ วมว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (<http://scius.mhesi.go.th>) และเว็บไซต์ของโรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ ทั้ง ๑๙ แห่ง ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบ คัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดยไม่นำคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ โครงการ วมว. กำหนด คือ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมีคะแนนสอบไม่เป็นศูนย์ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยี รวมถึงมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากันจะให้ผู้สอบที่เลือก สมัครเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน

๓.๑ การขึ้นบัญชี

การขึ้นบัญชี แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

(๑) บัญชีตัวจริง คือ บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตัวจริงตามจำนวนที่แต่ละโรงเรียน ในโครงการ วมว. ประกาศไว้

(๒) บัญชีตัวสำรองของคู่ศูนย์ คือ บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตัวสำรองที่จัดอันดับ จากคะแนนรวมทั้งหมดของทุกวิชาที่สอบตามที่โรงเรียนในโครงการ วมว. กำหนด ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะเรียกบัญชีรายชื่อในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์

(๓) บัญชีตัวสำรองส่วนกลาง คือ บัญชีที่นำรายชื่อผู้ที่เข้าสอบรอบสองที่มีคะแนน สอบไม่เป็นศูนย์ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยี รวมถึงมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ยกเว้นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกขึ้นบัญชีเป็นตัวจริงมา จัดอันดับสำรองจากคะแนนรวมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยี เท่านั้น ทั้งนี้จะใช้ ในกรณีที่โรงเรียนเรียกอันดับสำรองจากบัญชีตัวสำรองของคู่ศูนย์หมดบัญชีที่ประกาศไว้แล้ว โดยจะประกาศ รายชื่อตัวสำรองส่วนกลาง ตามเอกสารแนบท้าย ๔

๓.๒ การเรียกอันดับสำรองข้ามบัญชี

การเรียกอันดับสำรองข้ามบัญชี ให้เรียกจากบัญชีตัวสำรองส่วนกลาง ยกเว้นกรณีที่ คู่ศูนย์มีโรงเรียนในกำกับดูแลมากกว่า ๑ โรงเรียน ให้เรียกอันดับสำรองจากบัญชีตัวสำรองภายในคู่ศูนย์ที่กำกับ ดูแลก่อน หากหมดบัญชีให้สามารถเรียกบัญชีตัวสำรองส่วนกลาง ทั้งนี้ หากนักเรียนที่มีรายชื่อติดอันดับสำรอง สละสิทธิ์จากโรงเรียนที่ตนเองเลือกไว้ ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์จากบัญชีตัวสำรองส่วนกลางด้วย

๔. การขอดูคะแนน

รอบแรก นักเรียนสามารถขอดูคะแนนสอบผ่านทางเว็บไซต์ <http://apply.www.mwacth/login.php> ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่ได้รับการประกาศผลสอบ ไม่ผ่านในทุกโครงการที่สมัครไว้เท่านั้น ที่จะสามารถขอข้อมูลคะแนนได้ ภายในวันเวลาที่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ กำหนด

รอบสอง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในการประกาศผลสอบ (สอบไม่ผ่าน) เท่านั้น ในการขอคะแนนสอบ โดยนักเรียนสามารถยื่นคำขอตามแบบฟอร์มขอคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ที่มหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. ที่นักเรียนสอบคัดเลือก รอบสอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแนวทางการขอคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง ได้ที่เว็บไซต์ <http://scius.mhesi.go.th>) ภายใน ๗ วันหลังประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง และสามารถมาดูผลคะแนนสอบ ได้ภายใน ๓ วัน หลังจากสิ้นสุดการยื่นคำขอคะแนน ณ มหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. ที่ยื่นคำขอ คะแนน โดยนักเรียนจะต้องมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครองในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม